



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๖/๒๙๕

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร/หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ตามที่คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

๑. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ของนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

๒. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

๓. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตรแบบ ๑.๒ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ทั้งนี้ เนื่องจากระยะเวลาการชำระเงินตามภาคการศึกษาตามประกาศเดิม และ “ร่าง” ประกาศใหม่ให้สอดคล้องกัน จึงให้คณะทบทวนในส่วนของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายและระยะเวลาการศึกษาตาม “ร่าง” ประกาศฯ โดยคณะฯ ได้ดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ทั้ง ๓ ฉบับ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนเรื่องการกำหนดกรอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ ทั้ง ๓ ฉบับ ตามที่เสนอ
ทั้งนี้ ให้คณะวิศวกรรมฯ ปรับแก้ไขคำว่า “บัณฑิตวิทยาลัย” เป็น “สำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ” ใน “ร่าง” ประกาศ ทุกจุด แล้วส่งให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอ
อธิการบดีลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ